
BORGARRÁÐ 25. október 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um allan 
mögulegan lögfræðikostnað Félagsbústaða - R18060131

Í ljósi svars fyrrverandi framkvæmdarstjóra Félagsbústaða þar sem fram kemur að orðalag 
fyrri fyrirspurnar Flokks fólksins um lögfræðikostnað hafi verið leiðandi ber Flokkur fólksins 
fram aðra og vonandi minna leiðandi fyrirspurn. Óskað er eftir að fá upplýsingar um allan 
mögulega löfræðikostnað Félagsbústaða síðastliðin 5 ár.


